

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศรารุช จรมั่งนอก	ประธานสภาฯ	ศรารุช จรมั่งนอก
๒	นายทิศ ใจหาญ	รองประธานสภาฯ	ทิศ ใจหาญ
๓	นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	เลขาธิการสภาฯ	เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์
๔	นายศิวกกร เทียบมาก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ศิวกกร เทียบมาก
๕	นายทองเด่น บุญค้ำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ทองเด่น บุญค้ำ
๖	นายดำรง ดอกไม้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ดำรง ดอกไม้
๗	นายสมหวัง เบี้ยประโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	เบี้ยประโทก
๘	นายบัญญัติ โลจรัส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	บัญญัติ โลจรัส
๙	นายสำเภา โพธิ์วัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สำเภา โพธิ์วัด
๑๐	นายวัชรศักดิ์ มงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วัชรศักดิ์ มงคล
๑๑	นายพิชัย จำชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	พิชัย จำชาติ
๑๒	นายนันท์วัฒน์ พุดหมื่นไฉ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	นันท์วัฒน์ พุดหมื่นไฉ
๑๓	นางฉลอง โชตินอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ฉลอง โชตินอก
๑๔	นายพรมมา สาชิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พรมมา สาชิน
๑๕	นายอรรณู ดีเกียรติถาวร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	อรรณู ดีเกียรติถาวร
๑๖	นายจำปี จันคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	จำปี จันคำ
๑๗	นายพัฒนพันธ์ พลบูรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	พัฒนพันธ์ พลบูรณ์
๑๘	นางรัตดา สีฝ้าย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัตดา สีฝ้าย

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวเจตนิพิฐ พรหมวันนา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	
๒	นายจำเนียร สิริสุทธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	
๓	นายไชยา หนูมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	
๔	นายสุเทพ กิมทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	
๕	นายปัญญาจนาคม พลแสน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	
๖	นายวินัย ไบลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๗	นายภานุพันธ์ คุ่มคง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนิษฐา ฤทธิสอน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กนิษฐา ฤทธิสอน	
๒	พ.จ.อ.นิรุจน์ เฉลียวชาติ	หัวหน้าสำนักปลัด	พ.จ.อ.นิรุจน์ เฉลียวชาติ	
๓	นางณัฐกมล ไชยราช	หัวหน้าส่วนการศึกษา	ณัฐกมล ไชยราช	
๔	นายเทวิน ประกีกะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เทวิน ประกีกะ	
๕	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	เจ้าพนักงานธุรการ	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (เลขานุการสภา ฯ) และได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านประธาน จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป

นายศราวุธ จรมั่งนอก จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวตมนต์ (ประธานสภา ฯ)

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภา ฯ และพนักงานทุกท่าน ตามที่กระผมได้เรียก

ประชุมในวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่

๑/๒๕๕๘ ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางลาประชุม

นายศราวุธ จรมั่งนอก แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลาประชุม จำนวน ๘ ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ๑.นางสาวเจตนิพัทธ์ พรหมวันนา ๒.นายจำเนียร สิริสุทธิ ๓.นายไชยา หนูมา ๔.นายสุเทพ กิมทอง ๕.นายปัญญาจนาคม พลแสน ๖.นายวินัย ใบลี ๗.นายภานุพันธ์ คุ่มคง

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ การแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นายศราวุธ จรมั่งนอก คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แต่งตั้งให้ นายสุพจน์ ตากลม (ประธานสภา ฯ) กลับมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายศราวุธ จรมั่งนอก ในส่วนของรายงานการประชุม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน การประชุมหรือไม่

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม ไม่มี
 นายศรวัช จรมั่งนอก
 (ประธานสภา ฯ)
 หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ หากรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๖	เสียง
	ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
	ลาประชุม	จำนวน	๗	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นายศรวัช จรมั่งนอก
 (ประธานสภา ฯ)
 นางกนิษฐา ฤทธิ์สอน
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
 แก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เชิญครับ

นางรัตดา สีฝ้าย
 (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)
 อ่านเอกสาร งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เอกสารค่าน้ำประปา
 เอกสารภาระค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ กิจการประปา ปี ๒๕๕๗ - ๕๘ เอกสารรายละเอียดค่า
 กระแสไฟฟ้ากิจการประปา ปี ๒๕๕๗ -๕๘ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง และอธิบายเพิ่มเติมว่า
 จากเอกสารที่ท่านสมาชิกสภา ฯ ไปแล้วนั้น บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงไม่ได้จ่ายค่า
 กระแสไฟฟ้าทุกเดือน เนื่องจากการจัดเก็บค่าน้ำประปาไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าไฟฟ้า เพราะ
 ต้องนำไปซื้อสารส้มและคลอรีน จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้ และต้องรอเงิน
 อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมหวัง เบี้ยกระโทก
 (ส.อบต.หมู่ที่ ๓)
 มีท่านใดสงสัยเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางหรือไม่
 จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะทำรายรับรายจ่ายให้เป็นเหมือนข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบล เพราะจะทำให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่าย และเรื่องค่าไฟสถานีสูบน้ำด้วย
 ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ในตอนที่เป็นสหกรณ์ไม่ได้มีการค้างค่าไฟ แต่เมื่อโอนภารกิจมาให้ องค์
 การบริหารส่วนตำบล กลับมีค่าไฟที่ติดค้าง

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์
 (ปลัด อบต.)
 จากที่ผมได้หาข้อมูลมาเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ มียอดค้างชำระค่าไฟฟ้าเป็นเงิน
 สองแสนสี่หมื่นสี่พันสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ และให้ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ภายในวันที่
 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผมอยากให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระค่ากระแสไฟฟ้า เนื่องจาก
 หากถูกตัดกระแสไฟฟ้า ผู้ที่เดือดร้อนก็คือประชาชน

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์
 (ปลัด อบต.)
 ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้น้ำจะรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ซึ่งต่อมาก็สลายไปและเปลี่ยน
 มาเป็นให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บริหารจัดการ และผมก็ได้หารือกับกรมชลประทาน
 ว่าอยากจะให้กลับมาเป็นรูปแบบสหกรณ์ดั้งเดิม เนื่องจากประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
 จัดการ ส่วนเรื่องการค้างชำระค่าไฟฟ้าผมก็พยายามหาทางเร่งรัดการชำระค่ากระแสไฟฟ้า และ
 ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 จำนวนนวน ๓ สถานี ซึ่งสถานีสูบน้ำที่ได้รับมาใหม่ อาจจะส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ
 ลดลงไปด้วย

นายสมหวัง เบี้ยกระโทก
 (ส.อบต.หมู่ที่ ๓)
 มีข้อสงสัยคือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้โอนงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างตลาดไป
 เป็นเงินประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท แต่ทำไมปัจจุบันยังมียอดหนี้ค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมาก
 ขอให้อธิบายด้วยครับ

- นางกนิษฐา ฤทธิสออน (ผอ.กองคลัง) การโอนงบประมาณจำนวนหนึ่งล้านเก้าแสนที่กล่าวถึงเป็นการโอนไปกิจการประปาจำนวนหนึ่ง ล้านบาท โอนไปค่าไฟสถานีสูบน้ำประมาณแปดแสนกว่าบาท ในกิจการประปาไม่ได้มีค่าไฟค้ำ ขำระ แต่ส่วนที่ค้ำขำระจะเป็นค่าไฟสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะค้ำมากที่สถานีสูบน้ำแก่งโก เนื่องจากเงินที่เก็บจากเกษตรกรยังไม่ครบ จึงไม่สามารถทำเรื่องขำระค่ากระแสไฟได้ และในบาง ครั้ง ใบแจ้งหนี้ก็ไม่มาถึง อบต. และขอประชาสัมพันธ์ว่าหากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดที่พบเห็นใบ แจ้งให้ขำระค่ากระแสไฟก็ช่วยนำมาส่งด้วย เนื่องจากบางครั้งพนักงานของการไฟฟ้าเองก็ส่ง เอกสารผิดที่ จึงทำให้เราไม่ได้รับใบแจ้งหนี้และไม่ได้ขำระค่ากระแสไฟฟ้า
- นายพิชัย จำชาติ (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) อยากให้ผู้อำนวยการส่วนการคลังลองประมาณว่า เงินจ่ายขาดสะสมที่มีอยู่เก้าล้านบาทเศษ จะนำมาใช้ได้เท่าไร
- นางกนิษฐา ฤทธิสออน (ผู้อำนวยการกองคลัง) ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องกันไว้ร้อยละยี่สิบห้า และคิดรายจ่ายอื่น ๆ รวมแล้ว เราจะสามารถใช้เงินสะสมได้ประมาณสามล้านเก้าแสนบาท
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ๓.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างตลาด
- นายศรารุช จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างตลาดในการประชุมครั้งนี้ขอให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะสร้างใน รูปแบบใด
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.) เรื่องการสร้างตลาดมีประเด็นใหญ่อยู่ ๒ ประเด็น คือเรื่องที่ ได้ให้กองช่างขอรายละเอียดจาก สำนักงานที่ดินแล้ว ประเด็นที่สองคืองบประมาณ ซึ่งผู้อำนวยการกองคลังได้สรุปแล้วสามารถให้ จ่ายได้ประมาณสามล้านเก้าแสน และรูปแบบของตลาด ได้ให้กองช่างรวบรวมแบบเพื่อที่จะให้ สมาชิกสภา ฯ พิจารณาว่าเป็นอย่างไร เชิญหัวหน้าส่วนโยธา
- นาเทวิน ประภิกะ แบบตลาดคร่าว ๆ จะเป็นแบบโดม โครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ประมาณการ ก่อสร้างไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท มีห้องน้ำ บ่อตกไขมัน เบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท
- นายพิชัย จำชาติ (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) ในการประชุมครั้งต่อไปอยากให้กองช่างแจกแบบที่ถอดแบบมาแล้วให้กับสมาชิกสภา ฯ เพื่อจะ นำไปพิจารณา
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ๓.๓ การสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
- นายศรารุช จรมั่งนอก ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนางหลังใหม่ ก่อนหน้านี้มี ปัญหาเรื่องสถานที่ที่จะก่อสร้างจึงอยากนำเรียนปรึกษาสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน
- นายสมหวัง เบี้ยกระโทก หากมีปัญหาในการขอใช้สถานที่ อยากเสนอว่าให้กลับมาใช้สถานที่ อบต.เก่าในการก่อสร้างดี หรือไม่หากมีปัญหาในเรื่องการใช้สถานที่บ้านตรงบ้านศูนย์กลาง
- นางรัตดา สีฝ้าย จากที่ได้ไปร่วมประชุมที่โรงเรียนแก่งสนามนางพิทยาคม และได้คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ความว่า โรงเรียนแก่งสนามนางพิทยาคม อาจจะไปก่อสร้างที่บ้านศูนย์กลางซึ่งเป็น ที่เดียวกับที่จะก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนางหลังใหม่ เกรงว่าจะ มีปัญหาเกิดในภายหลัง
- นายศิวกร เทียบมาก สถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างสำนักงานตรงบ้านศูนย์กลางเดิมเป็นสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงเรียน อุทัยทอง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก่งสนามนางพิทยาคม ซึ่งหากโรงเรียนแก่งสนามนาง พิทยาคม สามารถขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็มีสิทธิ์ในการขอ ใช้สถานที่ในการก่อสร้างได้เช่นกัน และอีกอย่างนั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งยังรอคำตอบ จากกรมธนารักษ์ หรือเขตการศึกษาว่าจะสามารถให้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด
- ที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

	๔.๑	ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อธิบายเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	
นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.)	การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแผนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำให้ดียิ่งขึ้นและอยากให้สมาชิกสภา ฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการและหลังจากที่เราได้จัดทำแผนเสร็จแล้วก็จะนำแผนไปปฏิบัติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร รายละเอียดเชิญหัวหน้าสำนักปลัดอธิบาย	
พ.จ.อ.นิรุจน์ เฉลียวชาติ (หัวหน้าสำนักปลัด)	แผนพัฒนา ฯ จะเป็นแผนซึ่งสอดคล้องกับแผนของประเทศหรือของจังหวัด ซึ่งตามระเบียบจะประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ และสมาชิกสภา ฯ จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงให้สมาชิกสภา ฯ เสนอกรรมการ จำนวน ๓ คน	
นายศิวกร เทียบมาก (ส.อบต.หมู่ที่ ๑)	เสนอนายทิส ใจหาญ	
นายพิชัย จำชาติ (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)	เสนอนายศิวกร เทียบมาก	
นายวัชรศักดิ์ มงคล (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)	เสนอนางรัตดา สีฝ้าย	
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่	
ที่ประชุม	ไม่มี	
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	
มติที่ประชุม	รับรองการแต่งตั้ง ฯ	จำนวน ๑๖ เสี่ยง
	ไม่รับรองการแต่งตั้ง ฯ	จำนวน - เสี่ยง
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสี่ยง
	ลาประชุม	จำนวน ๗ เสี่ยง
	๔.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	ให้สมาชิกสภา ฯ เลือกสมาชิกสภา ฯ จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	
นายพัฒนพันธ์ พลบูรณ์ (ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑)	เสนอนายศราวุธ จรมั่งนอก นายสมหวัง เปี้ยกระโทก นายพิชัย จำชาติ	
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่	
ที่ประชุม	ไม่มี	
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	

มติที่ประชุม	รับรองการแต่งตั้ง ฯ	จำนวน	๑๖	เสียง
	ไม่รับรองการแต่งตั้ง ฯ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
	ลาประชุม	จำนวน	๗	เสียง

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) การกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ และสมัยที่ ๑ ของปีถัดไป

นายทิต ใจหาญ (รองประธานสภา ฯ) เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

มติที่ประชุม	รับรองการกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ	จำนวน	๑๖	เสียง
	ไม่รับการกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
	ลาประชุม	จำนวน	๗	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ) มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่

นายทิต ใจหาญ (รองประธานสภา ฯ) อยากให้ฝ่ายบริหารสอบถามข้อมูลจากสมาชิกสภา ฯ ก่อนที่จะลงมือทำโครงการอะไร เนื่องจาก สมาชิกสภา ฯ เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาชน เช่นการแจกผ้าห่มกันหนาวครั้งที่ผ่านมามีผู้พิการได้รับผ้าห่มจริงแต่ผู้พิการคนนั้น ไม่ได้ด้อยโอกาส เมื่อเทียบกับอีกหลาย ๆ คนในหมู่บ้าน

นายสมหวัง เบี้ยกระโทก (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) ให้ถ่ายสำเนาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการตรวจสอบก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง

นายวัชรศักดิ์ มงคล (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) อยากทราบเรื่องการจัดซื้อถังขยะได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร เพราะจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการอนุมัติให้จัดซื้อถังขยะจากสภา ฯ แต่ก็ยังไม่เห็นดำเนินการ

อยากให้มีการปิดบดลูบไล้ ๒ ครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่า ใน ๖ เดือนแรกเราทำโครงการใดไปบ้าง ใช้งบประมาณไปเท่าไร

นายพิชัย จำชาติ (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) การสร้างตลาด การประชุมครั้งต่อไปผมขอให้ความคับหน้ามากกว่านี้

สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชุมชนว่าจะดำเนินการได้เมื่อใด

- นายทองเด่น บุญคำ (ส.อบต.หมู่ที่ ๒) สอบถามเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำชี ปีนี้จะสร้างหรือไม่ หากสร้างจะสร้างเมื่อไร เพราะปัจจุบันลำน้ำชีเป็นแหล่งน้ำหลักในการทำเกษตรของเกษตรกร ประกอบกับ ปัจจุบันอยู่ในฤดูแล้ง การก่อสร้างก็จะทำได้ง่าย หากสร้างจะใช้วัสดุใดในการสร้าง หากใช้กระสอบทรายดังที่ผ่านมามีเมื่อน้ำพัดแรงก็จะทำให้พังหลายลงไปอีก อยากให้ฝ่ายบริหารดูแลเรื่องนี้ด้วย
- นายทิศ ไชยหาญ (รองประธานสภา ฯ) การจัดโครงการ อบรมเคลื่อนที่ เป็นการบริการประชาชน เท่าที่ผมไปร่วมกิจกรรม สมาชิกสภา ฯ ไม่ค่อยไปร่วมโครงการดังกล่าว
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.) สอบถามเรื่องการจัดหาถังขยะขอให้ดำเนินการด้วย ตามรายชื่อได้ส่งให้ไปแล้ว
- นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ (ปลัด อบต.) โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชุมชน ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท กำลังกันอยู่ว่าจะจัดช่วงไหนอย่างไร ปีนี้ก็ทำอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอันเนื่องมาจากจำกัดทางด้านงบประมาณ
- การกักเก็บน้ำในลำน้ำชี เป็นผลมาจากภัยแล้งซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ได้เตรียมการรับภัยแล้ง โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะคือ ระยะแรกโดยการกักเก็บไว้ในหนองสาธารณะ ระยะที่สองเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาล ระยะที่สาม จะเป็นการร่วมมือกับอำเภอแก้งสนามนาง เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
- ปัญหาเรือแพสูบน้ำชำรุด เนื่องจากอายุการใช้งานมากแล้ว บางครั้งแพชำรุดและส่งผลให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ก็อยากให้สภา ฯ รับทราบและพิจารณาด้วย
- ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และใน พ.ศ.๒๕๕๙ จะไม่สามารถทิ้งขยะในที่ทิ้งปัจจุบันได้ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา แบ่งที่ทิ้งขยะเป็น ๓ ที่ ที่แรกปากช่อง ที่อำเภอเมืองและบัวใหญ่ ซึ่ง อบต.แก้งสนามนาง ต้องไปทิ้งที่บัวใหญ่ โดยจะนำขยะที่ได้ไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
- เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทาง อบต. ต้องขอภัย หากหนังสือไปไม่ถึงสมาชิกสภา ฯ ด้วยความรีบเร่งของ อบต. ในการจัดงาน อาจจะมีสิ่งบกพร่องบ้างต้องขอภัยด้วย
- ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ที่ได้รับการสรรหาแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อบต.แก้งสนามนาง เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ สปสข. ซึ่งจะนัดประชุมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ อบต.แก้งสนามนาง โดยทั้ง ๕ ตำบลจะมาประชุมร่วมกัน โดยมีวิทยากรคือคุณวีรชัย ก้อนมณี ซึ่งเป็นผู้ช่วยของกองทุน สปสข. มาให้ความรู้ หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสนใจก็มาร่วมรับฟังได้
- เรื่องศูนย์เรียนรู้บ้านโนนรัง ที่ได้ไถที่นาไว้เพราะตั้งใจจะให้ประชาชนไปปลูกพืชผักและตอนนี้นำมาทำโครงการปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้ขอกากอ้อยจากการผลิตน้ำตาลมาจากโรงงานน้ำตาลเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์
- นายสมหวัง เบี้ยกระโทก (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) เรื่องแพสูบน้ำเพื่อทำน้ำประปา พอจะมีงบประมาณในส่วนไหนหรือมีการซ่อมแซมอย่างไร ที่จะพอช่วยเรื่องน้ำได้บ้าง
- การปรับปรุงทัศนียภาพของสำนักงาน อบต. ขอให้ดูแลให้ดีกว่านี้ด้วย
- นางรัตนา สีฝ้าย (ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒) สอบถามเรื่องการสร้างถังสูงส่งน้ำของประปาว่าจะได้สร้างหรือไม่อย่างไร และอยากให้นายวิชัย พงพันทนา เสนอข้อคิดเห็นในฐานะเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำประปาโดยตรง
- นายวิชัย พงพันทนา (พนักงาน อบต.) ชี้แจงถึงความจำเป็นคือ ประปาตรงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ในชุมชนขนาดเล็ก และยังไม่ได้พัฒนาเพื่อรองรับชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันถังสูงดังกล่าวจ่ายน้ำให้กับ หมู่ที่ ๓ ๗ ๙ ๑๒ ส่วนหมู่ที่ ๑ ใช้ถังสูงที่โรงเรียนอุทัยทอง โดยดึงน้ำจากสถานีสูบน้ำแก้งขาม ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงมาก ซึ่งหากก่อสร้างถังสูงที่สถานีสูบน้ำแก้งขาม จะสามารถจ่ายน้ำให้ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

ได้อย่างเพียงพอและลดค่าไฟลงได้มาก ซึ่งหากสร้างถังสูงใหม่ จะใช้ความสูงประมาณ ๑๘ เมตร แรงดันน้ำจะเพิ่มขึ้นไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ หากเป็นไปได้อยากให้ทางผู้บริหารและสภา พิจารณาในส่วนนี้ด้วย

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

เรื่องนี้สภา ฯ จะรับไว้พิจารณา หรือหากไม่มีงบประมาณก็อาจจะเป็นการนำเข้าข้อบัญญัติในปีต่อไป

นายศิวกร เทียบมาก
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

เสนอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจะพัฒนาระบบกิจการประปาของ อบต. เพราะเรื่องน้ำประปา เป็นปัญหาที่สะสมมานาน แล้วนำปัญหาหรือวิธีการที่ค้นพบมาหารือกันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาคต่อไป แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามอีกหนึ่งชุดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

เสนอที่ประชุมเรื่องการใช้เงินจ่ายขาดสะสม ควรจะเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ เช่นเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งหรือเรื่องน้ำเป็นอันดับแรก

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

การตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง อยากให้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ด้านช่าง เพราะจะได้ตรวจงานให้ตรงตามรายละเอียดของงานที่กำหนดไว้

ที่ประชุม

การกำหนดราคากลางของโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันน้ำมันลดราคาลงมาก

เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ อยากให้จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

ไม่มี

หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเรื่องหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติม กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ทา ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ทา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ) วินัย ไบลี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย ไบลี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) วัชรศักดิ์ มงคล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวัชรศักดิ์ มงคล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ศราวุธ จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ จรมั่งนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง